

ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนปิดทองหลังพระ กองทุนละ 99 บาท

(หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา) วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ผ้าป่ากรรมฐาน)

พระครูปฐมสังฆวิสุทธินั่งวิปัสณาอธิฐานจิต เพื่อสมทบทุนการศึกษาสามเณรในเครือข่ายหลวงพ่
พระครูปฐมสังฆวิสุทธิ เพื่อหาทุนสงเคราะห์สามเณรยากจนเรียนมัธยมศึกษา
อุดมศึกษา พระพุทธองค์ท่านตรัสสั่งให้พระเณรปฏิบัติบูชาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตามมหาสติปัฏฐาน 4
ทรงตรัสแสดงเฉพาะทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์และวิธีดับทุกข์ โดยที่พระองค์มิได้ตรัสแสดงถึง
สุขเลย เพราะทรงเห็นว่าเมื่อทุกข์ดับสุขก็เกิดขึ้นเอง พระองค์ตรัสรู้ธรรมบนดินนิพพานบนดิน การให้
การศึกษาสามเณรให้เป็นพระสงฆ์ที่ดีเพื่อนำคำสอนไปเผยแผ่จึงเป็นสาระสำคัญ นักบวชจึงไม่จำเป็น
เกี่ยวข้องวัตถุนิยมจนมากเกินไปจะเกิดความมัวหมอง เกิดกิเลสมลทินในด้านทรัพย์สินเงินทองเป็น
อันตรายแก่การปฏิบัติธรรม ในหลวงท่านตรัสว่าการศึกษาสามเณรได้บุญกุศลสูงสุด เทวดา
ฟ้าดินอนุโมทนา พระอริยสงฆ์เจ้าหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ท่านสอนว่า ในเนื้อที่ 1 ปรณู เทวดาอยู่ได้ 8 องค์
การทำบุญให้การศึกษาธรรมจึงชนะการให้ทั้งปวง ผู้บริจาคจะได้บุญมาก มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว
ไม่มีเสื่อม

* * * * *

เรื่อง ขออุทิศทำบุญทอดผ้าป่า กองทุนปิดทองหลังพระ กองทุนละ 99 บาท เพื่อการศึกษาสามเณรเยาวชนของชาติ
เจริญพร ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะข้าราชการในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปพระอรหันต์ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ จำนวน 1 ภาพ เพื่อมอบสมณาคณะผู้ทำบุญ

อาตมา พระครูปฐมสังฆวิสุทธิ แห่งวัดปฐมคงคา ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
อายุ 77 ปี พรรษาที่ 56 นักธรรมเอก ขอบอกบุญมายังท่านพุทธศาสนิกชน เพื่อร่วมทำบุญการศึกษาสามเณร
เพื่อเรียนมัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาและชั้นอุดมศึกษามหาวิทยาลัย ในเครือข่ายพระครูปฐมสังฆวิสุทธิ ทุนการ
ศึกษานี้จะนำไปสงเคราะห์ โดยใช้พิจารณาปัญหาพระครูปฐมสังฆวิสุทธิ โดยมีคติธรรมว่า รู้ชื่อ อยู่กับลมหายใจ
เข้าออกเท่านั้นจึงจะเป็นบุญจริงๆ เมื่อสามเณรเรียนจบชั้นสูงสุดแล้วจะเป็นกำลังสำคัญเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการ
รักษาศาสนาให้มั่นคง อาตมาจะขอเผยแผ่บุญในอายุขัยอาตมาเท่านั้น บัดนี้เข้าสู่วัยชราภาพแล้วอีกไม่นานก็เข้าสู่สุคติภพ
ขอให้ทุกท่านอย่าประมาทเรื่องบุญ ไม่มีการบังคับจิตใจผู้ทำบุญทั้งสิ้น เป็นศรัทธาปัญญาดีมั่นคงในความพอเพียง บุญนั้น
ผู้ใดทำผู้นั้นได้บุญ ไม่มีการซื้อขายบุญ มีสติมีมรรค 8 เป็นทางเดินของจิต หลวงปู่ชาวดหนองป่าพงท่านสอนไว้ว่า
อย่าสงสัยบาปบุญ ให้สงสัยใจเจ้าของเท่านั้นว่าบาปมีจริงบุญมีจริง เมื่อทำบุญหรือบาปย่อมกระเทือนจิตเจ้าของ อาตมา
ไม่มีจริตแอบแฝงหากินกับศาสนาปฏิบัติธรรมตามภูมิธรรมภูมิปัญญาแบบรู้ชื่อฯ ภูมิเจ้าอาวาสมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่
ความอนิจจังทุกขังอนัตตา บวชมาตั้งแต่อายุ 20 ปี มีเพียงอุทิศบุญกุศลสามเณรในเครือข่ายให้ได้รับการศึกษาตาม
กำลังเท่านั้น เพื่อรักษาเยาวชน เพราะเชื่อว่าการให้ปัญญาคือบุญกุศลที่แท้จริง

ฉะนั้น อาศัยอำนาจพระพุทธเจ้า อาตมา จึงขออุทิศบอกบุญมายังท่านและคณะเพื่อสร้างทานบารมี
เพื่อสมทบทุนการศึกษาสามเณร การสะสมบุญเป็นคุณลักษณะของท่านผู้ไม่ประมาท กำหนดการอธิษฐานวันที่ 5
ธันวาคม พ.ศ. 2561 อาตมา อธิษฐานจิตนั่งสมาธิวิปัสณากรรมฐาน เวลา 18.00 น. ทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา
สามเณร ด้วยอำนาจจิตขนิณสมาธิ อุปจาระสมาธิ อัปนาสมาธิภาวนา อนุโมทนาแม่เมตตาแต่ท่านผู้ทำบุญเป็นเสร็จพิธี
สุดท้ายขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช (เทวดา) บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้
จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ด้วยอาณิสสงฆ์ผลบุญขออำนาจพรให้ลูกหลานท่านจงเจริญ
รุ่งเรืองในการศึกษาเป็นลูกหลานที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วย เทอญฯ สาธุ

ที่ นร๐๖๐๑.๐๑/ว ๒๐๘๒
เขียน ผอ.สำนัก,ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วย
เพื่อโปรดทราบ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2561



(นายศิริวัฒน์ อับพร้อม)
เลขานุการกรม

(หลวงพ่พระครูปฐมสังฆวิสุทธิ) เจ้าอาวาส ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑

หมายเหตุ ขอให้ท่านแยกศาสนธรรมคำสอนพระพุทธองค์ออกจากตัวบุคคล หลวงพ่อประกาศเจตนาเผยแผ่บุญปีละ 1 ครั้ง
จนกว่าจะมรณภาพ ส่งเสริมสามเณรในเครือข่ายให้ได้รับการศึกษาเท่าที่ทำได้ในนามส่วนตัว (ปัจเจกบุคคล)
เหมือนพระเดินบิณฑบาตรตอนเช้าจะใส่บาตรก็ได้ไม่ใส่บาตรก็ได้ ความหมายอันเดียวกัน ถ้าท่านศรัทธาทำบุญ
ขอให้ท่านส่งจดปัจจัยทำบุญ ในนามพระครูปฐมสังฆวิสุทธิ เลขที่บัญชี 008-1-85602-8 (ออมทรัพย์)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งทำมาก่อนวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561